



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>นโยบายรัฐบาล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรพ.กลาโหม เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง</li> <li>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รพ.สธ. กล่าวว่า รัฐมนตรีสังกัดพรรคภูมิใจไทย 7 คน ได้มีนโยบายภายใต้แนวคิด "ไทยแลนด์เฟิร์ส" คือ ไทยคิด ไทยทำ และคนไทยต้องได้เป็นคนแรก ทุกงบประมาณต้องลงถึงประชาชนในทุกระดับชั้นให้ได้มากที่สุด ส่วนเรื่องกัญชาทางการแพทย์ หากผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ สารสกัดจากกัญชาจะช่วยต่อยอดทางเศรษฐกิจได้มาก นอกจากนั้น จะโปรโมตการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทย มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ</li> <li>-รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมจัดการประชุมกรม.สัณจรวันที่ 19-20 ส.ค.นี้ ที่ จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร โดยจะแบ่งงานให้รัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน รวมทั้งติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลที่วางไว้</li> </ul>
<p>มติชน ผู้จัดการ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ สำนักข่าวไทย สวท. ช่อง 5 ช่อง 9 NBT มติชน</p> <p>ผู้จัดการ มติชนออนไลน์</p> <p>มติชนออนไลน์</p> <p>มติชน บทนำ</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. กล่าวมอบนโยบายรัฐบาลที่สำคัญต่อผู้บริหารระดับสูง ว่า เรื่องกัญชาทางการแพทย์ หากผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ ตัวสารสกัดจากกัญชาจะช่วยต่อยอดทางเศรษฐกิจได้มาก นอกจากนั้น จะส่งเสริมการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก สมุนไพรไทย มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ</li> <li>-เสนอข่าว นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ชมรมฯ ประชุมร่วมกับประธาน อสม.ระดับอำเภอทั่วประเทศ และมีมติเรื่องการปลูกกัญชาคนละ 6 ต้น โดยให้อสม.รวมกลุ่มปลูกแบบวิสาหกิจชุมชน 1 รพ.สต. 1 แปลง หรือ 1 ตำบล 1 แปลง โดยใช้พื้นที่แห่งละ 5-10 ไร่ บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ อสม.ระดับรพ.สต. และให้สธ.จัดที่ปรึกษาการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ประกอบด้วย นพ.สสจ. ผอ.รพ.สต. มหาวิทยาลัยของรัฐ นายก อปท. ให้รัฐสนับสนุนทุนเพื่อการปลูกในระยะเริ่มต้น และให้รัฐมนตรีจัดให้มีองค์การรัฐวิสาหกิจกัญชาระดับประเทศ เพื่อบริหารจัดการกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีประชาชนร่วมถือหุ้น ให้หน่วยงานรัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจกัญชา รับซื้อกัญชากอสม.ที่รวมกลุ่มปลูกแบบวิสาหกิจชุมชน และขอให้มีแพทย์แผนไทยประจำรพ.สต.ทุกแห่งเพื่อรักษาผู้ป่วย ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน และเพื่อศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในระดับหมู่บ้าน ตำบล ชุมชนที่รพ.สต. รับผิดชอบ กรณี อสม.ต้องการขออนุญาตปลูกกัญชาเป็นการพิเศษเฉพาะราย ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการผู้มีอำนาจหน้าที่</li> <li>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ. สธ. กล่าวถึงกรณีนายวิโรจน์ ลุ่มพวย ประธานคณะกรรมการควบคุมสารเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) ระบุว่า กัญชาเสรีเพื่อความบันเทิง และการปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ไม่สามารถทำได้เนื่องจากผิดอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 ว่า เป็นการทำให้การแพทย์ ไม่ได้ทำเพื่อสันติภาพการ จึงไม่ต้องไปนำเรื่องกัญชาบัตร ข้อตกลงระหว่างประเทศมาพูดให้ประชาชนสับสน</li> <li>-เสนอว่า ได้สำรวจความคิดเห็นผู้อ่านทั้งในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ส่วนใหญ่เห็นว่า รัฐบาลควรชี้แจงความชัดเจนเรื่องนโยบายกัญชาเสรี</li> <li>-กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการพูดถึงประโยชน์ของกัญชาและโอกาสที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงได้ง่าย แต่ในความเป็นจริงยังมีข้อจำกัดอันเป็นกฎกติการะหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเคารพและปฏิบัติตาม เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชน ให้เข้าใจขอบเขตทางกฎหมาย รวมถึงพิษภัยของกัญชา หากใช้โดยไม่มี</li> </ul>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน มติชนออนไลน์</p>	<p>คำแนะนำจากแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว หลังได้รับมอบสารสกัดน้ำมันกัญชาล็อตแรกจากอก. สป.สธ.จะทยอยส่งให้กับรพศ. 12 แห่ง ภายในสัปดาห์หน้า และอก.จะส่งสารสกัดน้ำมันกัญชาที่เหลืออีก 6,500 ขวด ให้ สธ.ภายในเดือนส.ค.นี้</p> <p>ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สารสกัดน้ำมันกัญชา ล็อตแรก 600 ขวด ที่กรมฯ ได้รับเป็นชนิด THC สูง โดย 100 ขวด จะนำไปศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนมะเร็งในหลอดทดลอง 10 ชนิด ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งท่อทางเดินน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งรังไข่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งตับอ่อน อีก 500 ขวด จะนำไปศึกษาวิจัยในหนูทดลอง ส่วนการใช้กับผู้ป่วยในรพศ.12 แห่ง เป็นการพิจารณาของแพทย์แต่ละรายที่ผ่านการอบรมไปแล้ว โดยเป็นการรักษาผู้ป่วยและเก็บข้อมูลการวิจัยควบคู่กัน ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้ตั้งคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในรพ./สถาบันเฉพาะทางในสังกัด ตั้งแต่ 15 ส.ค.เป็นต้นไป รวมถึงได้เปิดสายด่วน 1165 เพื่อให้คำปรึกษาประชาชนเกี่ยวกับการใช้กัญชาตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเปิดให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายสมัครเข้าโครงการทดลองใช้สารสกัดน้ำมันกัญชารักษาโรค ยังเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 30 ส.ค.นี้</p>
<p>มติชน ผู้จัดการ เว็บไซต์เดลินิวส์ สำนักข่าวอิศรา ThaiPBS</p>	<p>-เสนอข่าว สธ.จะเริ่มกระจายน้ำมันกัญชาสูตรตำรับแพทย์แผนไทยในเดือนก.ย.นี้ ผ่านรพศ. 12 แห่ง และสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านแพทย์แผนไทย 7 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค</p> <p>นพ.นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตกัญชาสูตรตำรับไทยแล้ว 5 ตำรับจาก 16 ตำรับ ได้แก่ 1.ยาสุขไสยาสน์ 2.ยาทำลายพระสุเมรุ 3.ยาทัพยาคิคุณ 4.ยาแก้สัณห์ฆาตกร่อนแห้ง และ 5.ยาไฟอาวุธ ตำรับที่จะนำมาใช้จ่ายผู้ป่วยได้ก่อน ได้แก่ ตำรับยาสุขไสยาสน์ มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ส่วนความคืบหน้า กรณี ป.ป.ส.เตรียมส่งมอบกัญชาแห้งของกลางรวม 1,000 กก. ในช่วงบ่ายวันที่ 9 ส.ค. ได้เชิญทีมอาจารย์เดชาเข้ามาหารือเพื่อนำของกลางมาปรุงยาสูตรตำรับให้ใกล้เคียงที่นายเดชาอมรับได้ โดยมีกองพัฒนายาไทยและสมุนไพรเป็นฝ่ายดำเนินการ พร้อมมีการติดตามผลรักษาจากแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนปัจจุบัน และได้ขอข้อมูลผู้ป่วยของนายเดชาเพื่อนำมาบริหารจัดการในการกระจายยาน้ำมันกัญชาสูตรนายเดชาด้วย</p>
<p>สำนักข่าวอิศรา ThaiPBS nationtv. เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่องกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ให้ใช้เพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมตำรับยาที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ</p> <p>นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่องกำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุงหรือส่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ระบุว่า แนวทางการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยของตน ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ต้องมีการระบุงองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นายชาติรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงกรณีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ เว้นแต่วิสาหกิจชุมชนนั้นมีสัญญาความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รพ.จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมภูมิปัญญาสุขภาพอาเซียน” ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางตะชะ จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. 2562 โดยสป.ลาว และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จะนำเสนอประเด็นกัญชาทางการแพทย์</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวถึงการให้อสม.ทำหน้าที่ส่งยาให้แก่ผู้ป่วย และอธิบายการใช้ยา ตลอดจนผลข้างเคียง รวมถึงได้สิทธิ์ในการดูแลเรื่องการปลูกกัญชาในระดับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว	<p>หมู่บ้าน ว่า รัฐบาลกำลังหลงทาง ควรส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้แก่ อสม. เพื่อให้สามารถทำงานเชิงรุก ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่คนในชุมชน ส่วนการจ่ายยาต้องดำเนินการผ่านเภสัชกรตามหลักวิชาชีพ หากให้อสม.กว่า 1 ล้านคนปลูกัญชา ปริมาณัญชาในตลาดคงเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ขณะที่ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด จะเป็นอันตรายต่อสังคม</p> <p>-กล่าวว่า นโยบายกัญชาเสรีสามารถเดินหน้าได้เร็วเกินคาด เริ่มจากปลดล็อกให้นำกัญชาไปสกัดเป็นยารักษาโรค เปิดช่องให้พร.รัฐนำร่องจ่ายน้ำมันกัญชาให้ผู้ป่วยเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์ อนุญาตให้หมอพื้นบ้าน 3 พันคน สามารถผลิตน้ำมันกัญชาแจกจ่ายคนไข้ตามวิชาชีพ ฯลฯ แต่การส่งเสริมให้คนไทยปลูกกัญชาเสรีบ้านละ 6 ต้นยังไม่ทะลุเป้า เนื่องจากนายกรัฐมนตรียังเห็นว่ายังมีทั้งคุณและโทษถ้าวางระบบควบคุมไม่รัดกุม อาจมีปัญหาตามมา และจะมีกระแสเรียกร้องให้ปลูกพืชต้องห้ามอื่นๆ เช่น กรณีนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องให้เปิดเสรีใบกระท่อม</p>
กรุงเทพธุรกิจ มติชน	<p><b>คำตอบแทนอสม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ 2562 และกล่าวว่า นโยบายกระทรวงและรัฐบาลจะสนับสนุน อสม.ให้เป็นกำลังอย่างมีคุณภาพ เพิ่มบทบาทและทักษะความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ให้ อสม.เป็นหมอบประจำบ้าน แก้ปัญหาคนไข้ล้นเตียง ลดแออัดในรพ. ทำงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เชื่อว่าจะมีตัวชี้วัดที่เพียงพอในการทำให้ประชาชนเจ็บป่วยลดลง และจะนำมาเป็นคำตอบแทนให้กับอสม. โดยจะสมทบเงินให้กับ ก.มหาดไทย ที่เป็นผู้จ่ายเงินให้กับ อสม. ตั้งเป้าเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ เม.ย. 2563</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า เป็นคนริเริ่มแนวคิดให้อสม.เป็นผู้รับยาจากรพ.ไปส่งให้ผู้ป่วยในพื้นที่ ช่วยลดความแออัดของรพ. ยกระดับความรู้ความสามารถของ อสม. แต่สิ่งที่คิดว่าใหญ่กว่านั้นคือเรื่องสวัสดิการ เช่น กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งพรรคเคยหาเสียงไว้ว่าจะเพิ่มคำตอบแทนเป็น 1,200 บาท หรือมากกว่านั้น โดย 200 บาทที่เพิ่มเป็นเรื่องของกองทุน</p> <p>-นพ.สำเริง แหยมกระโทก ว่าที่ผู้ช่วย รมว.สธ. กล่าวว่า เดือน ส.ค. - ก.ย.นี้ จะเริ่มอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 8 หมื่นคนจากหมู่บ้านละ 1 คน โดยพัฒนา 8 เรื่อง คาดว่าภายใน เม.ย. 2563 จะสามารถประเมิน อสม.ที่เข้ารับการอบรมแล้ว หากผ่านจะได้รับคำตอบแทน 2,500 บาทต่อเดือน</p> <p>-นายไพฑูริย์ บุญอารักษ์ ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนนโยบายยกระดับ อสม.เป็นหมอบประจำบ้าน หมอบประจำหมู่บ้าน และการปรับเพิ่มคำตอบแทน</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย สวท. ช่อง 5 ช่อง 9 NBT nationtv	<p><b>เอาผิดผู้รับเหมาทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ว่า ได้มอบให้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ช่วยจัดการปัญหาผู้รับเหมาทำงานที่ทำให้เกิดความเสียหายในสธ. โดยปีงบประมาณ 2562 พบการทิ้งงานในวงเงินกว่า 653 ล้านบาท เป็นการก่อสร้างประเภทปีเดียว 10 รายการ และผูกพัน 10 รายการ สาเหตุจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ขาดแคลนแรงงาน ส่วนหนึ่งมาจากการแข่งขันเสนอราคาต่ำเพื่อให้ได้งาน รวมทั้งการจ้างบริษัทอื่นมาทำงานแทน โดยจะร่วมกันติดตามเพื่อเรียกคืนเงินที่ควรเป็นของชาติและจะจัดการอย่างเข้มงวดไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้อีก</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ก๊อชชปี การเมือง ไทยรัฐ คอลัมน์ยาใหญ่ การเมือง	<p><b>แซวผู้บริหาร</b></p> <p>-เสนอว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นำแพทย์ พยาบาลมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดให้คนใหญ่ให้กรม. โดย นายกฯ ได้ถอดเสื้อให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดอีกเสบ ทำให้เห็นสร้อยพระที่ห้อยคอ จนถึงกับแซวนายกฯ ให้ถอดสร้อยพระออกก่อน ไมอย่างนั้นเข็มแทงไม่เข้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. และลูกชิ้นนำ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และผู้บริหารออกกำลังกาย เรียกความฟิตของสุขภาพก่อนประชุม</p>
มติชน	<p><b>นโยบายลดความแออัดรพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวถึงแนวคิดในการลดความแออัดในรพ. ของรมว.สธ. ว่า ต้องแยกการแพทย์ปฐมภูมิ ออกจากการแพทย์ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยให้รพศ.รับคนไข้ในคนไข้ฉุกเฉิน คนไข้นัด และคนไข้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์เฉพาะทาง ส่วนผู้มีอาการทั่วไป ไปรพช.หรือรพ.สต.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และสร้างรพช.อำเภอเมือง เพื่อไม่ให้คนอำเภอเมืองไปนอนรพ.จังหวัด ส่วนการมีแพทย์ประจำรพ.สต. บางแห่งอาจเป็นไปได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและใช้บริการปฐมภูมิที่รพ.สต. รวมถึงรพช. แต่เรื่องนี้ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการคิด เพราะเป็นเรื่องต้องการความร่วมมืออย่างมาก อาจมีการตั้งวงคุยในกระทรวง มีแพทย์เกี่ยวข้องทุกด้านช่วยระดมความเห็นและหาข้อสรุป
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า</p> <p>ไทยรัฐ บ้านเมือง สยามรัฐ</p> <p>New TV</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>ปัญหาพ.กมลลาไสยขาดยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประสิทธิ์ อาจบรรจง และนายคงเดช เฉิดสถิต สจ.เขตอำเภอท่งเมือง เป็นตัวแทนชาวบ้านและผู้ป่วย ยื่นหนังสือถึงรพ.สต. ผ่าน นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 7 ให้เร่งตรวจสอบปัญหาทุจริตและความผิดปกติในการสั่งซื้อยาของรพ.กมลลาไสย และย้าย นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ ออกนอกพื้นที่ เนื่องจากปล่อยให้เกิดปัญหาและไม่มีมาตรการแก้ไข รวมทั้งย้ายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ระหว่างการตรวจสอบ</p> <p>-นพ.อุดม กล่าวว่า ขณะนี้ได้แก้ปัญหาให้จ่ายยาได้ตามปกติแล้ว หลังจากนั้นจะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีความผิดปกติในการสั่งซื้อยาของรพ. ได้ตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติม เนื่องจากเอกสารมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควร ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะต้องกระจ่าง</p>
<p>ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์สนุก</p> <p>เว็บไซต์กระปุก</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก MTHAI</p> <p>เว็บไซต์กระปุก</p>	<p><b>สารกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม แพทย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ รพ.แม่สอด ได้โพสต์เรื่องการรักษาผู้ป่วยที่สละยาลงยาฆ่าหญ้า และเกิดการรั่วไหลสัมผัสหลังและกัน ทำให้เป็นแผล ปวดแสบปวดร้อน จนเสียชีวิต พร้อมทั้งขอให้มีการห้ามใช้พาราควอต เนื่องจากแต่ละปีรพ.พบผู้ป่วยลักษณะนี้เกือบ 20 ราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วินัย วนานุกูล หัวหน้าศูนย์พิษวิทยา รพ.รามธิบดี กล่าวว่า พาราควอตเป็นยาฆ่าหญ้า มีฤทธิ์กัดกร่อน ดูดซึมทางผิวหนังไม่ดี หากล้างออกทันทีจะไม่อันตราย กรณีดังกล่าวอาจเป็นเพราะร่างกายมีแผลหรืออาจไหลเข้าอวัยวะ ทำให้รับสารมากเกินไปจนเสียชีวิต</p>
<p>ไทยรัฐ เวิร์คพอยท์นิวส์</p> <p>เว็บไซต์สนุก</p>	<p><b>รพ.สุรินทร์ขาดแคลนน้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประวีณ ตันตพระภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562 พร้อมระบุว่า ขณะนี้ระบบน้ำสำรองน้ำที่มีกว่า 1.4 ล้านลิตรถูกนำไปใช้หมดแล้ว ขณะที่รพ.มีความต้องการใช้น้ำวันละ 8 แสน ถึง 1 ล้านลิตร จึงขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ นำน้ำมาสนับสนุนการให้บริการของทางรพ. ขณะเดียวกันได้ออกมาตรการประหยัดน้ำ ทั้งด้านบริการทางการแพทย์ หน่วยงานบริการและบ้านพักบุคลากร เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้รับบริการ</p> <p>-ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์ นำรถบรรทุกน้ำ 14 คัน ออกแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำรวมทั้งรพ.สุรินทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน</p>
<p>มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>Inn news โพสต์ทูเดย์</p> <p>เนชั่นทีวี</p>	<p><b>โรคไมเกรน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะที่พบได้ ในเด็กวัยเรียน วัยหนุ่มสาว สามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการ เช่น ความเครียด อดนอน อดอาหารหรือทานไม่เป็นเวลา เล่นกีฬาหักโหม ต้มเหล้าหรืออาการร้อน การบรรเทาอาการปวดไมเกรนเบื้องต้นคือ ใช้อ่อนน้ำแข็งประคบศีรษะ นวดผ่อนคลาย ส่วนการใช้ยาแก้ปวด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง</p>
<p>แนวนหน้า</p>	<p><b>ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ มีภารกิจสำคัญในการบริการด้านการแพทย์ ทั้งการถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนนักวิชาการ นักพัฒนางานวิจัย วิทยาการทางการแพทย์ ให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอ ทั้งนี้ การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 3 สาขา ได้แก่ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จักษุวิทยา และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>โรคแพ้ภูมิตัวเอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรค SLE เป็นโรคภูมิคุ้มกันตนเองทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง อาการจะกำเริบและสงบเป็นระยะ พบบ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สาเหตุที่แท้จริงไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัยอื่นส่งเสริมให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เกิดโรค ได้แก่ ติดเชื้อ ยา แสงแดด สารเคมีในสิ่งแวดล้อม การวินิจฉัยโรคต้องอาศัยประวัติการเจ็บป่วยและผลเลือด โดยมีเกณฑ์วินิจฉัยความผิดปกติอย่างน้อย 4 ใน 11 ข้อ ได้แก่ 1.ผื่นที่ใบหน้าและกระจายเป็นรูปผีเสื้อ 2.ผื่นผิวหนังชนิดตีศคอยด์ 3.อาการแพ้แดด 4.แผลในปาก 5.ข้ออักเสบ 6.ไตอักเสบ 7.ชักหรืออาการทางระบบประสาทอื่น ๆ 8.เยื่อหุ้มปอดหรือหัวใจหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ 9.ซีด เม็ดเลือดขาวต่ำ หรือเกล็ดเลือดต่ำ 10.ตรวจพบแอนตินิวเคลียร์แอนติบอดีในเลือด 11.ตรวจพบแอนติบอดีต่อดีเอ็นเอ ผู้ป่วยควรดูแลตนเอง ดังนี้ 1.ทำจิตใจให้สงบ ไม่เครียด 2.พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3.รับประทานอาหารให้ครบ หมู่ มีประโยชน์และปรุงสุก 4.หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้า 5.อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก 6.ไม่ตั้งครกขณะที่โรคยังรุนแรงหรือกำเริบ 7.รับประทานยาสม่ำเสมอ 8.หากสงสัยว่าจะติดเชื้อควรปรึกษาแพทย์ 9.ติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ตำรามาตรฐานยาสมุนไพร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี 2562 โดยมีมาตรฐานยาสมุนไพรทั้งหมด 90 มอโนกราฟ ประกอบด้วย วัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่มีในบัญชียาหลักแห่งชาติและมีการใช้มากในประเทศไทย รวมทั้งปรับปรุงภาคผนวกสำหรับการตรวจสอบปริมาณสิ่งตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชกว่า 70 ชนิด และการตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก รวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย ขนาดการใช้ยาเบื้องต้น และการเก็บรักษาสมุนไพรที่พบในประเทศ</p>
มติชนสุดสัปดาห์	<p><b>เตือนอันตรายจากฟ้าผ่า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังฟ้าผ่า ไม่ควรออกนอกบ้าน และไม่ควรรออยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณาต่างๆ ไม่อยู่ใกล้หรือใช้อุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า กรณีอยู่ในรถ ควรปิดกระจกทุกบาน หากฟ้าผ่าลงรถไม่ควรออกจากรถโดยเด็ดขาด การช่วยเหลือผู้ถูกฟ้าผ่าต้องประเมินสถานการณ์ความปลอดภัย และโทรขอความช่วยเหลือการแพทย์ฉุกเฉิน 1669</p>
ไทยรัฐ	<p><b>มาตรการรับยานอกรพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.ดร.ศิริรัตน์ ต้นปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. มีมาตรการแก้ปัญหาการรอคิวนาน โดยให้รับยาร้านขายยาภายนอกแทน ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ขณะนี้ร้านยาส่วนใหญ่ได้รับการรับรองจากอย. จึงถือว่ามีความปลอดภัย นอกจากนี้ การที่สปสช.ออกแบบแอปพลิเคชันให้ผู้ป่วยมีข้อมูลของตัวเองไปแสดงตามร้านขายยาและรพ. ถือเป็นเรื่องที่ดี สภาวิชาชีพ แคนนำสภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ ยินดีและสนับสนุน</p>
สยามรัฐ	<p><b>พัฒนาสมุนไพรท้องถิ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.กรวิมลวิชัย บุญพิสุทธิพันธ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี นำสมุนไพรที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น 6 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครพนม นำร่องวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ประเมินความเป็นไปได้ ก่อนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเป็นแนวทางสร้างอาชีพ</p> <p>-นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นพ.สสจ.สระบุรี กล่าวว่า ผู้ประกอบการของสระบุรีตอบรับโครงการฯ อย่างดี โดยนำมัลเบอร์รี่ ดอกเข้าพรรษา และข้าวเจ๊กเขย มาวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ประเมินความเป็นไปได้ของสารสกัด จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>น้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่บ้านชั้นในอุทยานแห่งชาติแม่เงา โดยเฉพาะเส้นทางบ้านแม่หลุย-บ้านนาดอย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ถูกน้ำป่าไหลท่วมสูง 1 เมตร และดินภูเขาสไลด์ทับถนนหลายจุด รถวิ่งผ่านไม่ได้ ญาติต้องหามผู้ป่วยออกมาพบแพทย์ และต้องใช้เรือท้องแบนในการสัญจรออกนอกหมู่บ้าน ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า ช่วงวันที่ 8-11 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณ จ.จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก</p>

